

ด่วนที่สุด  
ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว พ.๐๒๖



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

พ.ค มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๔๖๒๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๑๒๔๗  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งสรุปข้อสั่งการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสั่งการ ซึ่งในคราวเปิดการฝึกตอบโต้เหตุการณ์การป้องกันฝุ่นขนาดเล็กในเขตเมืองและการเผชิญสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๘ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยใช้กลไกท้องถิ่นและท้องที่ และยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว โดยการออกหน่วยให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย คลินิกมลพิษ ห้องปลอดฝุ่นไว้ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จึงขอให้อำเภอกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรรัตน์ ธีรมิตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ฝ่าย บท.
- กองกฎหมาย
- กองมาตรฐานฯ
- กองการเงินฯ
- กองส่งเสริมฯ
- กองบริการฯ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๑๒๖๓๓

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น  
เลขที่รับ ๒๘๔ วัน ๒๕ มี.ค. ๖๔



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
รับเลขที่ ๔๔๙๐  
วันที่ 25 มี.ค. 2568  
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สน.ช.ส.น.

เลขที่รับ ๒๐๐๗

วันที่ 25 มี.ค. 2568

เวลา

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว(ก) ๔๘๘๓

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสรุปข้อสั่งการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ขอให้นำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นขอข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสั่งการ ซึ่งในคราวเปิดการฝึกตอบโต้เหตุการณ์การป้องกันฝุ่นขนาดเล็กในเขตเมืองและการเผชิญสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๘ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยใช้กลไกท้องถิ่นและท้องที่ และยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว โดยการออกหน่วยให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย คลินิกมลพิษ ห้องปลอดฝุ่นไว้ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

# ด่วนที่สุด

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘



สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล ถนน ๑๐๓๐๐

10116.

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ระบบผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งขวาไทย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๙/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
๑. ให้พิจารณาฝ่ายขวัญกำลังใจการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งขวาไทย

๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งขวาไทย และรายงานผลการดำเนินงาน  
ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป

ขอเรียนถึงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ ธีรังษย์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับ  ผ.บ.  ผ.ท.  ผ.ค.  ผ.อ.  
 ผ.จ.  ผ.ก.

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่ นร ๑๑๑๙ (๓๘๑)

ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘

หน้า ๒/๒

กองส่งเสริมการพาณิชย์และสังคมพัฒนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โทร ๐๒-๒๖๓๘-๒๒๐๖ ต่อ ๖๒๓๑ (ศส.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

โทรสาร ๐๒-๒๖๓๖-๖๔๕๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ม.ล.พงษ์รัตน์ ธีรังษย์  
วิมลรัตน์ ธีรังษย์

๒๕๓๖-๖๙

# ด้านที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๘/๗๕๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๔๒๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเสนอเรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้จะเข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) โดยมีประเด็นตรวจราชการสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรกรทันสมัยและเกษตรมูลค่าสูง (๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งโลจิสติกส์ เครือข่ายการสื่อสาร และพลังงาน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (๕) การพัฒนาสังคมสู่สังคมเป็นสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ (๖) การฟื้นฟูทุกภาคในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปรียบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา

## ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากเป็นผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา

## ๓. ประเด็นสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทุกมิติในการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง

๓.๒ ภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีศักยภาพหลักในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย อาทิ ยางพารา ปาล์มแก้มัน ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลิ้นจี่หอม) และกาบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งแหล่งกำเนิดความเชื่อและความศรัทธาที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา และการท่องเที่ยววิถีชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นเขตที่ตั้งของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา (SEZ) ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยังมีปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนา อาทิ ภาคเกษตรเผชิญกับปัญหาประสิทธิภาพการผลิตตกต่ำและปัญหาด้านราคา ขณะที่การต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีจำกัดเป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้น โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและการท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาค โดยเฉพาะอุทกภัยซ้ำซากที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๓.๓ ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม ๖๗ คน ประกอบด้วยประเด็นการตรวจราชการสำคัญและข้อสั่งการสรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๓.๓.๑ การพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าสูง

๑) รับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มรักเกาะยอ (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา) เยี่ยมชมและพบปะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มรักเกาะยอและเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ กลุ่มรักเกาะยอ (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา) ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑.๑) มอบหมายกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (๑) การลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ (๒) การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทะเลสาบสงขลา และ (๓) การส่งเสริมให้มีที่เลี้ยงให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุน และนำร่องระบบเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ๑.๑.๑ ลงแผนประสานงานของวิสาหกิจฐานสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

๑.๒) มอบหมายกรมชลประทาน ทหารีอ่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำการดับเขื่อนของทะเลสาบสงขลา

๒) รับฟังผลการดำเนินงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมแปลงการจัดการดินอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกปาล์มแก้มัน บ้างสุภา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการบริหารจัดการน้ำและกระจายน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานไปยังบ่อจืดเพื่อส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์เครื่องจักรที่จำเป็นให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกปาล์มแก้มัน

/ ๓) เยี่ยมชม...

๓) เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๓.๑) มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านแสงวิมาน เป็นชุมชนต้นแบบของการปลูกส้มโอ และแก้ไขปัญหาสภาพดินในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบ่อจืดเพื่อกระจายน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานเข้าสู่ร่องสวนของเกษตรกร ด้วยระบบโซล่าเซลล์ และสนับสนุนสารจุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน สารควบคุมศัตรูพืช และน้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่นาร้าง เพื่อการปลูกส้มโอและปาล์มน้ำมัน

๓.๒) มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดทำโครงการนำร่องปรับเปลี่ยนนาร้างปลูกส้มโอทับทิมสยาม จำนวน ๑๐๐ ไร่ โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมน้ำมันในการดำเนินการปรับพื้นที่ ขุดร่อง ขึ้นคัน ส่งน้ำเข้าแปลง และส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

๓.๓) มอบหมายกรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ ๑๕) ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางจากแห่งที่ ๒ พร้อมทั้งซ่อมแซมประตูกั้นน้ำคลองชลประทานในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำเค็มเข้ารุกกล้าในพื้นที่สวนของเกษตรกร

๔) เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเรื่องการเลี้ยงปูทะเลของเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ และรับชมการสาธิตการแปรรูปอาหารจากปูทะเล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูชาวปลดถักย์ส้มปากพนัง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๔.๑) มอบหมายกรมประมง ดำเนินการฟื้นฟูและส่งเสริมการปรับปรุงบ่อกุ้งร้างให้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลักดันให้เป็นตำบลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่อกุ้งร้างเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากระบอกในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูชาวปลดถักย์ส้มปากพนังเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่บ่อกุ้งร้างเพื่อส่งเสริมปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงปูขาว

๔.๒) มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูชาวปลดถักย์ในรูปแบบสหกรณ์ และเพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น

๔.๓) มอบหมายองค์การสะพานปลา สนับสนุนการจัดจำหน่ายและสถานที่รับซื้อปูขาวให้แก่เกษตรกร

๔.๔) มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพดินในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบ่อจืดเพื่อกระจายน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานเข้าสู่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร

๓.๓.๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน

๑) ตรวจสอบการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา บ้านหมื่นทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้

กรมศิลปากรพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาในทุกด้าน และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่เชื่อมโยงกับการเสนอสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเป็นมรดกโลก และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงกลางคืนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่าง

๒) ตรวจสอบการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์บริการหาดใหญ่ ชีวาลูซ อิม ศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาลูซ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๒.๑) มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็น Wellness City รวมทั้งพัฒนาแผนกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

๒.๒) มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนสมุนไพรไทยล่าช้าให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพร

๒.๓) มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมอนามัยนำเรื่องแพทย์แผนไทยไปเป็นสาระของการจัดงาน Global Wellness Day ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลและสร้างความตระหนักในกาควบคุมดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง

๓) ตรวจสอบการดำเนินงานและการให้บริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๓.๑) มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการ (๑) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความน่าเชื่อถือโดยอาศัยงานวิจัยเพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัย (๓) ผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และ (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นการยกระดับการแพทย์แผนไทยสู่ระดับโลก

๓.๒) มอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเจาะสำรวจน้ำบาดาลให้เป็นระบบสำรองน้ำของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบน้ำในโรงพยาบาล

๔) ตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการด้านสปา และนวดไทย ณ ร้านก๊วยเต็กเก๋ สปาเพื่อสุขภาพ และร้านบ้านแอกนวดเพื่อสุขภาพ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยกระดับมาตรฐานการนวดไทยสู่ระดับสากล โดยควบคุมและกำกับสถานประกอบการทุกแห่ง ให้มีใบรับรองมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประสานเชิญผู้ประกอบการคุณภาพในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรม Wellness ในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

๑) รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์สงขลาและด่านตรวจพืชสงขลา มอบนโยบาย และเยี่ยมชมพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าศุลกากร ณ ด่านพรมแดนสงขลา ตำบลสำนักขาว อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายบริเวณชายแดน

๒) ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๒.๑) มอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าจากขยะเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

๒.๒) มอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ด้านการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์

๓.๓.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งโลจิสติกส์ เครือข่ายการสื่อสารและพลังงาน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด

๑) ประชุมแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑.๑) มอบหมายกรมทางหลวง กำกับดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนด

๑.๒) มอบหมายกรมทางหลวงชนบท กำกับดูแลการดำเนินโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วให้ประสานงานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๓) มอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งจัดทำข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ ๒ ตามข้อเสนอแนะของ ศศช. เพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป และให้เตรียมความพร้อมสำหรับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ

๑.๔) มอบหมายกรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำสำคัญให้เป็นไปตามแบบบูรณาการ โดยเฉพาะร่องน้ำสงขลา (ร่องนอก) ให้มีความลึก ๙ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุดตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในปี ๒๕๗๐ เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า

/ ๑.๕) มอบหมาย...



๑.๕) มอบหมายบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทบทวนแผนแม่บทท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อรองรับการเป็น ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคต่อไป

๒) ตรวจสอบ (๑) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองท่าหน ก่อสร้างการผลิต ไฟฟ้า ๒๐ กิโลวัตต์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขียนบน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองน้ำเม็ก ก่อสร้างผลิตไฟฟ้า ๖๐ กิโลวัตต์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านอ่าวยางแดง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๓) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองสามเทพ ก่อสร้างผลิตไฟฟ้า ๓๓๗ กิโลวัตต์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขียนบน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมาย ให้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเร่งรัดดำเนินโครงการฯ โดยด่วน เพื่อช่วยในการชะลอน้ำ และลดผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรในรัศมีที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ น้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน

๓) ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนและป้องกันตลิ่งบริเวณคอสะพานข้ามคลองโต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ริมคลองเขียน หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัด ดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและเพื่อป้องกันอุทกภัยในระยะต่อไป

๔) ตรวจสอบโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ทะเลน้อย ตำบลพนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและเร่งรัดการดำเนินการโครงการฯ โดยหาหรือสำนักงบประมาณเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕) ตรวจสอบโครงการฝายคลองเขียนบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ เร่งรัดดำเนิน โครงการฯ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้โดยเร็ว และป้องกันอุทกภัยในระยะต่อไป

๖) ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้า ณ ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๖.๑) มอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เร่งรัดการแก้ไขกฎหมายไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง

๖.๒) มอบหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุนการขนส่ง และกระจายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร และศึกษาและพัฒนารูปแบบการลงทุมโดยใช้ Digital and Automated Work Process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย

๖.๓) ตรวจสอบการ ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ (AAE-1) ศูนย์บริการลูกค้า NI สำนักงาน郵政 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะธุรกิจเคเบิลใต้น้ำ

ให้เป็น Data Center Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาค และเพิ่มมาตรการควบคุมดูแล และตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ

๑) ลงพื้นที่ตรวจราชการท่าเรือน้ำลึกสงขลา บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.๑๐๒๔ และ สท.๑๐๓๐ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมธนารักษ์ ตรวจสอบเรื่องงบประมาณ กรณีกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเพื่อขุดลอกร่องน้ำจาก ๗ เมตร เป็น ๙ เมตร และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ (บวท.) อาคารศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พิจารณาดำเนินการ (๑) จัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้มีแผนสร้างทางขึ้นขนานใหม่รองรับอากาศยานให้มีระยะห่างตามมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานทางวิ่ง และลดระยะเวลาการใช้งานทางวิ่งและทางขึ้น โดยบูรณาการกับท่าอากาศยานหาดใหญ่และสายการบิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๘ และ (๒) เร่งรัดดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการสำคัญเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคให้แล้วเสร็จตามแผน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ โครงการจัดหา Digital Remote Tower ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

๓) ประชุมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานชุมพร ณ อาคารศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการ (๑) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานในการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคม รวมถึงภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) จัดพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานชุมพร ให้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว สามารถลดความแออัดของผู้โดยสารและการลำเลียงกระเป๋าบริเวณจุด Check In รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในท่าอากาศยาน (๓) จัดเตรียมพื้นที่และจัดระเบียบระบบบริการขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยานโดยกำหนดเวลารับ - ส่ง ให้ชัดเจน พร้อมจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (๔) จัดกิจกรรมภายในท่าอากาศยานตามแนวคิด “สนามบินมีชีวิต” เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด และ (๕) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินโครงการที่ ๑-๓ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔) ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลา และโครงการขุดลอกร่องน้ำสงขลาของกรมเจ้าท่า ณ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการ (๑) ขุดลอกร่องน้ำเพื่อให้เรือขนาดใหญ่สามารถเข้าและออกได้คล่องตัวสะดวกปลอดภัย (๒) สร้างและประเมินสภาพร่องน้ำเพื่อวางแผนการขุดลอกที่มีประสิทธิภาพ และจัดการตะกอนอย่างเหมาะสม (๓) จัดหาวัสดุกรมการสร้างเขื่อนป้องกันการสะสมตะกอนดิน เพื่อลดภาระด้านงบประมาณในการขุดลอก โดยร่วมมือกับกรมธนารักษ์ และภาคเอกชน (๔) พิจารณานโยบายการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาในด้านอื่น ๆ อาทิ การปรับปรุงพื้นที่ลานกองเก็บสินค้าให้มีพื้นที่เพียงพอและมีการจัดการที่เป็นระบบเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค และ (๕) ประสานความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ในการจัดทำ

/ ผังพื้นที่...

ฝั่งพื้นที่ทำเรื่อน้ำลึกลับสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าเรือ และจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่าเรือน้ำลึกลับสงขลา

### ๓.๓.๕ การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๑) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑.๑) มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันสงเคราะห์เด็กทุกแห่ง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับอุปการะเด็กแรกเกิด - ๓ ปี และนำ Generative AI มาใช้ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่ถูกหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ จัดทำขึ้น

๑.๒) มอบหมายสถานสงเคราะห์เด็กทุกแห่ง ส่งเสริมทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านกีฬาให้สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๒) ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ในนิคมสร้างตนเอง “นิคมสวนขนุน NEXT ก้าวต่อไปอย่างสุขใจ” ณ นิคมสร้างตนเองสวนขนุน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๒.๑) มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานแบบเชิงรุกในการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจของชุมชนในนิคมสร้างตนเองเพื่อเป็นต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคมไทยภายใต้แนวคิด “สังคมไทยเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยใช้รูปแบบของการพัฒนาในนิคมสร้างตนเองที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา เสริมพลังให้คนทุกกลุ่มเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชน และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการร่วมดูแลผู้สูงอายุ

๒.๒) มอบหมายนิคมสร้างตนเองสวนขนุน และนิคมสร้างตนเองทุกแห่งใช้ต้นแบบจากนิคมสร้างตนเองกระเสี้ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๓) มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งปัญหาของประชาชนได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่าน สายด่วน พม. พร้อมทั้งให้หน่วยเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของนิคมสร้างตนเองให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของกระทรวงฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓) มอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนนิคมสร้างตนเอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นศักยภาพของพื้นที่ โดยมอบหมายอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่าย เป็นกลไกหลักในการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

๔) ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการ ณ บริษัท บครศรีพาราวัฏ จำกัด ตำบลลิ้นจี่ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๔.๑) มอบหมายกรมการจัดหางานตรวจสอบการจ้างแรงงาน ต่างด้าวในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองและสถานประกอบการ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านให้แก่กลุ่มแรงงานอิสระเพื่อส่งเสริม การสร้างอาชีพ และรายได้

๔.๒) มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพ “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ให้แก่ชุมชนแต่ละตำบล โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓) มอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบ สถานประกอบการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อความปลอดภัยของแรงงาน

๔.๔) มอบหมายสำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์และ ตรวจสอบให้นายจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา ๓๓ เพื่อรับสิทธิประโยชน์และ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๔.๕) มอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประสาน อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ”

๓.๓.๒ การขึ้นฟูอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

๑) รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำดื่มสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การเก็บกักน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และพบปะ ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวี ณ รัตนาวดี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑.๑) มอบหมายกรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ำท่วมให้เตรียมพร้อมในการรับมือ เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบที่ชัดเจนและพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

๑.๒) มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น วางแผนปรับปรุงการวางผังเมือง การจัดวางทางไหลของน้ำ การพัฒนาระบบการระบาย น้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับน้ำท่วม สร้างมาตรการป้องกันน้ำท่วมในชุมชน ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมรับมือ การสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมที่ถูกต้อง การติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัย และ พัฒนาที่อยู่อาศัยให้สามารถรับมือกับน้ำท่วมได้

๒) ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แผนการป้องกันอุทกภัยในอนาคต และงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ตระหนักว่าภารกิจการพัฒนาประเทศเป็นภารกิจหนึ่งของกองทัพที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เช่นเดียวกับภารกิจป้องกันประเทศ (๒) ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ควบคู่การประสานงานโดยใกล้ชิดกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ (๓) ร่วมมือกับภาคเอกชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพและรัฐบาล และ (๔) คิดและวางแผนล่วงหน้าอยู่เสมอ โดยใช้ประโยชน์บทเรียนการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นข้อพิจารณาร่วมด้วย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบและหลักกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓) ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนและความเสียหายของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และจัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสถานศึกษาและหน่วยงานให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

๔) ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบอุทกภัย

๓.๓.๗ ประเด็นอื่น ๆ (โครงการสำคัญของแต่ละกระทรวง)

๑) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังเทพสตรี ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๕ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ณ แนวชายแดนไทย - มาเลเซีย หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๕ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กองกำลังเทพสตรี นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน และติดตามแก้ไขปัญหามาการช่วยเหลือลูกเรือไทยที่ถูกจับกุมโดยเมียนมา รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและนอกกองทัพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒) ตรวจเยี่ยมตำราจรรยา ภาศ ๙ ตำบลนาลง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ตำราจรรยาภาค ๙ ดำเนินการ ดังนี้ (๑) น้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ในการพัฒนา (๒) ใช้สันติสุขนำการพัฒนา สร้างความเข้าใจ ไว้วางใจ และให้ออกาสผ่านกลไกบริการภาครัฐต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชิงบวก (๓) บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความรุนแรง และสื่อสารอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อกระบวนการสันติภาพ (๔) ส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน และ (๕) ดูแลสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบการให้ความช่วยเหลือให้มีคามยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

/ ๓) เป็นประธาน...

๓) เป็นประธานเปิดการฝึกตอบโต้เหตุการณ์การป้องกันผู้ชนขนาดเล็ก  
โมเตลเมืองและการเผชิญสถานการณ์ไร้ไฟฟ้า จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่  
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๓.๑) มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณฝุ่น โดยออกประกาศกำหนดควบคุมการเผาสิ่งของหน้า บังคับใช้  
กฎหมายในการห้ามเผาอย่างเคร่งครัด และลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๓.๒) มอบหมายกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น ดำเนินการ (๑) ยกระดับมาตรการป้องกันปราบปราม เพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยใช้  
กลไกท้องถิ่นและท้องที่ และ (๒) ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ  
การถ่ายโอนแล้ว โดยการออกหน่วยให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับ  
ทราบทุกช่องทาง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย คลินิกมลพิษ ห้องปลอดฝุ่น  
ไว้ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๓.๓) มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับ  
พื้นที่ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟฟ้า  
หมอกควัน และผู้ชนขนาดเล็กในพื้นที่

๔) ประชุมหารือกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน  
เมืองในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดำเนินการ ดังนี้  
(๑) เพิ่มคนรับใหม่ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่ครบวาระและเป็นผู้สูงอายุ (๒) เสนอของบประมาณสนับสนุนให้แก่  
กองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กองทุนหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่เข้มแข็ง (๓) เร่งรัด  
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของสำนักงานฯ และกองทุน  
หมู่บ้าน (๔) ส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และ (๕) ดำเนินโครงการ  
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง

๕) ตรวจสอบและรับฟังการบรรยายสรุป การป้องกันชายแดน การสกัดกั้น  
และปราบปรามยาเสพติด การรักษาความมั่นคงภายใน และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย  
รัฐบาล (โครงการอวีวีโมเดล) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กองทัพบกที่ ๕ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง  
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๕.๑) มอบหมายกองทัพบกที่ ๕ ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์  
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดกวาดล้างการดำเนินงานตามนโยบาย Seal - Stop - Safe ของรัฐบาล และให้ความสำคัญ  
กับการปฏิบัติตามระเบียบและหลักกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๕.๒) มอบหมาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) เป็นผู้ประสานงาน  
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาเสถียรภาพในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายผลอวีวีโมเดล และบูรณาการ ประสานงาน และ  
ขับเคลื่อนงานความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ

๖) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.)  
ณ อาคารหอประชุม ตำบลท่าศาลาเทศบาลนคร หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

/ ๖.๑) มอบหมาย...

๖.๑) มอบหมายกรมศุลกากรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อม  
ด้านศุลกากรสะพานใหม่กับด้านภูเก็ทกาญจนาภิเษมของประเทศไทยมาเลเซียให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๖.๒) มอบหมายกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา  
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖.๓) มอบหมายกรมสรรพากรพัฒนาระบบการชำระภาษีและ  
การขอคืนภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน

๖.๔) มอบหมายกรมสรรพสามิตสนับสนุนและส่งเสริมการใช้  
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (Local Wisdom) เพื่อยกระดับไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Culture)

๖.๕) มอบหมายกรมธนารักษ์ดำเนินโครงการธนาคารรักษาดูแลราษฎร์  
สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖.๖) มอบหมายธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพิ่มโอกาสให้ประชาชน  
และผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่อาศัย การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน การประกอบอาชีพ และ  
แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

๗) เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด อำเภอ  
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ บริษัท ฟู้ด แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บูรณาการ  
ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุม

๘) พบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ มอบนโยบาย  
และมอบใบตมเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๘.๑) มอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ประสานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหา  
ที่ดินทับซ้อนด้วยแผนที่ One Map ให้แล้วเสร็จ

๘.๒) มอบหมายกรมชลประทาน เร่งแก้ไขปัญหาแสงโซลาร์เซลล์  
ชำรุดหลังเกิดเหตุอุทกภัยในภาคใต้ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา สามารถใช้ประโยชน์ได้

๙) ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ตำบลควนลัง อำเภอ  
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ (๑) มอบหมายให้กรมอุษายาแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เร่งรัดดำเนินโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากการ  
ประชุมบูรณาการการพัฒนามากุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๘๕,๖๐๐ บาท (๒) มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดดำเนินโครงการ  
สำคัญจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๗๐๙,๘๐๖,๖๔๙.๖๘ บาท

(๓) มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ (๔) มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ประสานกรมชลประทาน ในการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อป้องกันกาเกิดไฟ

๑๐) มอบหมายประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ณ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ กรมป่าไม้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว

๑๑) เยี่ยมชมและติดตามการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ณ บริษัท ศรีตรังโกลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลพะตง อำเภอ ทาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ FTA เพื่อขยายการส่งออกสินค้าสำคัญของภาคใต้ อาทิ ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องแช่แข็ง และอาหาร ทะเลกระป๋องแปรรูป

๑๒) มอบนโยบาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑๒.๑) มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดและช่องทางออนไลน์

๑๒.๒) มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผู้ซื้อ และผู้ขาย ทราบถึงผลกระทบของการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบเศรษฐกิจ และอันตรายจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๑๓) เยี่ยมชมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และพบปะ ผู้ประกอบการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๑๔) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเยี่ยมชมการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาและสำนักงานที่ดิน จังหวัดสาขา ๑๑ แห่ง ดังนี้ (๑) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดิน ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่ยั่งยืนต้องสิ่งแวดล้อม และด้านกฎ ระเบียบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



(๒) ขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “ทั่วโลก พันธมัย ทันท่วงที” (๓) พัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และ (๔) ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑๕) เปิดโครงการเวทีร่วมคิด ร่วมสร้าง สานพลังสตรี ๔ ภาค : เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะทวิน โลกด์ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ (๑) ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนบทบาทสตรีให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (๒) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสตรีอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ (๓) ผลักดันโครงการ OFOS (One Family One Soft Power) โดยสนับสนุนให้แต่ละครอบครัวมีอาชีพที่สามารถเป็น Soft Power เพื่อสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ ศิลปะ วัฒนธรรม แพ้ชัน อาหาร และการท่องเที่ยว โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน (๔) สร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพอาชีพของสตรี โดยพัฒนามาตรฐานอาชีพ และสนับสนุนให้มีหน่วยงานหรือองค์กรให้การรับรองอาชีพของสตรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแรงงานและผู้บริโภค และ (๕) ส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังของสตรีในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน

๑๖) เปิดโครงการ OTOP ภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช ตำบลมาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ (๑) พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยจัดอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการตลาดดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในแต่ละตำบลเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน (๒) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแพลตฟอร์มตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ (๓) ส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่าย โดยผลักดันสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ ผ่าน e-Commerce ระดับประเทศ และแพลตฟอร์มสากล รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ

๑๗) ตรวจสอบการดำเนินงานของทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ตำบลท่าजू อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการ (๑) เร่งแก้ไขปัญหาผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เพื่อลดความแออัดของห้องขัง และ (๒) เร่งพิจารณาโอนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่

๑๘) ตรวจสอบการดำเนินงานของแดนความมั่นคงสูงสุดและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพระ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการ (๑) เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

/ ใ้กับ...

ให้กับประชาชนในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเปิดให้หน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน แคนความมั่นคงสูงสุด (Super Max) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ และ (๒) เร่งพิจารณาโอนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่

๑๕) รับฟังแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการ (๑) แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเห็นความจริงจังของรัฐบาลในการจัดการปัญหาเสพติด (๒) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) กำหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากกัญชาและกระท่อมให้ชัดเจน (๔) พิจารณานำกระบวนการจัดการผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (๕) สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เท่าทันสถานการณ์ และบังคับใช้กฎหมายในการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่อยู่นอกระบบการยุติธรรม และ (๖) เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งมาตรการปราบปราม มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบำบัดรักษาในระดับหมู่บ้านและชุมชน

๑๖) ติดตามการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพบปะประชาชน ณ โรงเรียนสะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ (๑) มอบหมายสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ประสานการดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ ๑๖ กรมชลประทาน ให้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน และ (๒) มอบหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเฉพาะพื้นที่อย่างครบวงจร และจัดทำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑๗) เปิดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหมี มีอยู่ มีกิน มีใช้" ณ โรงแรมบีพี ลมิลลาบีช สงขลา ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แก้ไขปัญหานี้คร้วเรือนโดยยึดหลักสุจริตและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

๑๘) มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบทบาทของชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดเฉพาะพื้นที่อย่างครบวงจร (๒) หาแนวทางในการสนับสนุนด้านอาชีพ รายได้ และการศึกษา แก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวไม่ติดยาเสพติด (๓) กำหนดพื้นที่ อำเภอจะนะ เป็นพื้นที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายา (Sandbox) ในการจัดสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และนำมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) มาใช้ในพื้นที่ และ (๔) เสนอให้นำกัญชาและกระท่อมกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด

๒๓) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ขีด ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ เร่งดำเนินการแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีจากผู้ต้องขังเด็ดขาด

๒๔) เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมราวี ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในระยะ ๓ การฟื้นฟูภายหลังจากน้ำลด อาทิ ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ ระดมช่างฝีมือเพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้กู้ยืมเงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ่ายเงินเยียวยากรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

๒๕) ติดตามการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมอาชีพตามนโยบายการศึกษา “Learn to Earn” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สถาบันอาชีวศึกษา ดำเนินการ (๑) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับค่านิยมของผู้บริโภค และ (๒) ศึกษา คิดค้น พัฒนา ออกแบบ หรือจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อการประกอบอาชีพ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อาทิ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าที่ทันสมัย และการออกแบบนวัตกรรมหรืออุปกรณ์เสริมสวยที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์

๒๖) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ (๑) ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันอย่างมีเอกภาพ เน้นการสร้างเครือข่ายการศึกษากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “จังหวัดเป็นหนึ่ง” (๒) แก้ไขปัญหาสำคัญด้านการศึกษา ประกอบด้วย ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ โดยดำเนินการตามนโยบาย “Zero Dropout” ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยนำผลสอบ O-NET และ PISA มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ปัญหาหนี้สินครู โดยสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาการยกเลิกวิทยของสถานศึกษา ให้ดูแลความใกล้ชิดของสถานศึกษาโดยประสานงานกับตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหาความสับสนของนักเรียน

๒๗) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๒๗.๑) มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่ โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความดีและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาทิ เพิ่มความเข้มข้นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๒๗.๒) มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่น และอาคารสถานที่ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน อาทิ ตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น ห้องสุขา (พื้นห้องน้ำและผนังกันห้องน้ำ) ให้ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยเป็นสำคัญ

๒๗.๓) มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการ (๑) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนำรูปแบบ แนวทาง และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีหรือเป็นจุดเด่น มาพัฒนา ต่อยอด และขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และ (๒) จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ตามความสนใจ

๒๘) ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลปาบอน ณ โรงเรียนอนุบาลปาบอน อำเภอปาบอน จังหวัดพิจิตร โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสม โดยเรียนรู้จากครูที่มีคุณภาพ รวมทั้งเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ด้านการฟังและการพูด) ให้กับเด็กปฐมวัย

๒๙) ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เป็นศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๒๙.๑) มอบหมายโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ต่อยอดการพัฒนา ทักษะอาชีพโดยนำวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติมาผลิตสินค้าให้มีความคงทนและสวยงาม และส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโดยพัฒนารูปแบบและช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

๒๙.๒) มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) และให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ouncenักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบ โดยจัด การศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) มีระบบหรือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อสร้างการรวมเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

๒๙.๓) มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ราชพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ PISA ในปี ๒๕๖๘

๓๐) ประชุมติดตามความก้าวหน้า ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูล บริการด้านสาธารณสุข บน Digital Health Platform ของกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักดิจิทัล

สุขภาพ ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ (MOPH Refer) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับบริการสุขภาพ

๓๑) ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสติงพระ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ โรงพยาบาลสติงพระ ตำบลจะติงพระ อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อสั่งการ มอบหมายให้โรงพยาบาลสติงพระ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแนวโน้มการให้บริการประชาชนในอนาคต และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนต่อไป

๓๒) ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๓๒.๑) มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ

๓๒.๒) มอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ ดำเนินการ (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามล็ดภัณฑ์จากกระจูดสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิตสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการพัฒนาตราสินค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และ (๒) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่บุคลากรในพื้นที่ที่มีความสนใจ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสินค้าหัตถกรรมจักสาน

#### ๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

#### ๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

#### ๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

#### ๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

#### ๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามที่เสนอในข้อ ๓.

๘.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อ ๘.๑ และรายงาน  
ผลการดำเนินงานให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤษา พิชญ์นัมภ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

โทรศัพท์ ๐ ๙๔๓๓ ๒๗๐๒

โทรสาร ๐ ๙๔๓๓ ๑๕๑๔

E-mail : pantipa@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

หญิง ภัทราภรณ์

(นางสาวสุลิตา สัตตมณฑล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๑๕ ก.พ. ๕๕



สิ่งที่ส่งมาด้วย